

Số: /KH-UBND

Cẩm Tân, ngày 05 tháng 07 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn xã Cẩm Tân năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND H ngày 02 tháng 07 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện Cẩm Thủy về phòng chống dịch bệnh sởi năm 2024 UBND xã Cẩm Tân xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Sởi năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát kịp thời, giảm tối đa số ca mắc và tử vong do bệnh Sởi, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn xã.

2. Mục tiêu cụ thể

Tăng cường tỷ lệ bao phủ vắc xin Sởi tại cộng đồng, thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; Chủ động phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Sởi tại địa phương.

Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh Sởi, bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực và huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Trạm y tế tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

2. Các hoạt động chuyên môn

2.1. Công tác giám sát

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời đáp ứng khi ghi nhận ca bệnh theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện xử lý triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan.

Tổ chức giám sát dịch tễ thường quy và chủ động giám sát trọng điểm, đặc biệt chú ý công tác giám sát tại các ổ dịch cũ và địa bàn có nguy cơ cao huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Rà soát, cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh Sởi; tham gia tập huấn đối với cán bộ trạm, các thôn trong thực hiện giám sát, xử lý ổ dịch tại xã với mục tiêu phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của dịch bệnh không để dịch bệnh lan rộng.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo tình hình dịch bệnh đảm bảo về thời gian và quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, tập trung

2.2. Công tác tiêm chủng

Rà soát các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, triển khai tiêm vắc xin sởi cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin sởi.

Thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin sởi, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vắc xin sởi đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đạt trên 95%. xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm vắc xin.

Cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư cho công tác tiêm chủng, thực hiện việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng theo đúng quy định.

2.3 Công khám chữa bệnh:

Tăng cường năng lực hệ thống điều trị, tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh sởi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong,

Đảm bảo, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, Oxy, hóa chất, nhân lực, sẵn sàng về cơ sở vật chất, giường bệnh, thiết lập khu vực cách ly riêng để khám, điều trị, cấp cứu bệnh nhân sởi.

2.4. Công tác truyền thông

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh sởi, lợi ích tiêm chủng vắc xin sởi để vận động nhân dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sởi.

Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sởi tại cộng đồng (tư vấn, thăm hộ gia đình, họp cộng đồng) đồng thời thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, của thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã;

Phối hợp với trạm y tế xã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo thời gian.

Phối hợp với công chức tài chính xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện phòng, chống dịch và dự toán kinh phí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Sởi tại các thôn trên địa bàn xã, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ xã và TTYT huyện theo đúng quy định.

2. Công chức văn hóa- xã hội:

Phối hợp để đẩy mạnh công tác hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Sởi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

3. Trạm Y tế xã:

Là cơ quan thường trực công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn; đầu mối tổng hợp và báo cáo theo chỉ đạo của UBND xã, TTYT huyện

. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, có phương án kế hoạch đáp ứng chống dịch ngay khi có dịch xảy ra, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định, không để dịch bệnh

lây lan diện rộng. Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo số liệu giám sát Sởi và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Chủ động rà soát các đối tượng tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm bù, tiêm vét vắc xin Sởi đảm bảo đạt kế hoạch; chỉ đạo tổ chức các điểm tiêm lưu động tới các khu vực khó tiếp cận, vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ bao phủ vắc xin Sởi thấp.

Triển khai công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sởi; phối hợp với công chức văn hóa xã để tăng cường truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức, khuyến cáo các biện pháp phòng dịch bệnh.

Tham mưu trong chỉ đạo và hỗ trợ các thôn trên địa bàn xã triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Sởi theo kế hoạch; tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thôn, tổ dân phố, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời.

Trạm Y tế phối hợp với ban ngành, đoàn thể tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh Sởi để chủ động phòng chống. Tăng cường cơ sở vật chất cho Trạm Y tế để sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.

Bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Sởi tại địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành

4. Các nhà trường

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sởi tại các nhà trường; phối hợp với Trạm Y tế trong rà soát, tổ chức chiến dịch tiêm vét, tiêm bù, tiêm bổ sung vắc xin Sởi cho đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chủng không đầy đủ.

Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các nhà trường; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sởi; khi phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được giám sát, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học.

5. Các Thôn:

Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Sởi trên hệ thống loa của thôn để nhân dân hiểu rõ, tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại thôn, hộ gia đình để báo cáo khoanh vùng và xử lý kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn xã năm 2024 đề nghị các ban, ngành, đoàn thể căn cứ phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU, TTHĐND, TT UBND xã (B/c)
- Trạm y tế (T/h)
- CC phụ trách (T/h)
- Các thôn (T/h)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Thị Hợp